

TIỀN HẢI

Đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19

Để duy trì, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong tình hình mới, huyện Tiên Hải đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai các giải pháp cấp bách, quyết liệt để ngăn chặn dịch không phát sinh thêm trong cộng đồng.



Cum dân cư xóm 7, thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh (Tiên Hải) chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đến ngày 10/7, xã Đông Minh đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn Thanh Lâm. Sau khi phát hiện các trường hợp trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng các lực lượng chức năng huyện Tiên Hải, xã Đông Minh đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Công tác truy vết F1, F2, F3 được triển khai khẩn trương, tất cả đều đã được cách ly, lấy mẫu theo đúng quy định. Tổ chức lập 3 chốt phòng, chống dịch tại cum dân cư xóm 7, thôn Thanh Lâm, bảo đảm mọi điều kiện cần thiết cho các hộ dân thuộc diện phong tỏa. Ông Phan Trọng Tuệ, Trưởng thôn Thanh Lâm cho biết: Thôn Thanh Lâm có 540 hộ với 1.600 khẩu. Những ngày này, bà con trong thôn vẫn duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Dù có đôi chút lo lắng nhưng ý thức phòng, chống dịch của

người dân luôn được nâng cao, chủ động và không lơ là. Thôn đã triển khai tổ tự quản phối hợp với chính quyền xã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, không bỏ sót trường hợp nào tuyên truyền để người dân khai báo y tế. Ngoài ra, các thành viên tổ tự quản còn phát tờ rơi, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, vệ sinh tay bằng nước sát khuẩn, vệ sinh nơi ở sạch sẽ, không tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Trần Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Đông Minh cho biết: Sau khi có 2 trường hợp là người dân thôn Thanh Lâm dương tính với SARS-CoV-2, xã Đông Minh đã phong tỏa 47 hộ gia đình với 153 nhân khẩu tại cum dân cư xóm 7, thôn Thanh Lâm và thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trên địa bàn toàn xã. Để bảo đảm công tác phòng, chống

dịch Covid-19 hiệu quả, xã đã triển khai 3 chốt phòng, chống dịch, mỗi chốt có 9 thành viên thay phiên nhau trực 24/24 giờ để kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự cho toàn bộ cum dân cư xóm 7. Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế, người dân cum dân cư xóm 7 không ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp phong tỏa, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những người đi việc đặc biệt khác. Người dân trong khu vực phong tỏa đều đồng thuận và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Việc cung ứng lương thực, thực phẩm và nhu cầu thiết yếu cho người dân trong khu vực phong tỏa đã được chính quyền giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã đảm nhận. Công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch được đẩy mạnh. Đài Truyền thanh xã liên tục tuyên truyền về các hành

vi bị nghiêm cấm cùng chế tài xử phạt như che giấu, không khai báo y tế hoặc khai báo gian dối, thông tin sai sự thật, từ chối hoặc trốn tránh biện pháp hoặc không thực hiện biện pháp cách ly, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Tiên Hải đã quán triệt tinh thần chống dịch lên mức cao nhất: Không chủ quan, lơ là, gần với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đa dạng hình thức thông tin, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân trong gia đình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành Y tế. Đồng thời, huyện đã xây dựng kịch bản đáp ứng với từng cấp độ diễn biến của dịch. Tiếp tục quản lý, giám sát người đến, về từ vùng có dịch, những người có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng, cơ sở khám chữa bệnh. Liên quan đến 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Đông Minh, huyện Tiên Hải đã rà soát được 36 trường hợp F1 đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện; 319 trường hợp F2 cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; 445 trường hợp F3. Triển khai xử lý môi trường tại khu vực phong tỏa, các gia đình F1, F2, các công ty, doanh nghiệp có trường hợp liên quan đến F1, F2 và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Ngoài xã Đông Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trong huyện cũng đã kích hoạt, nâng mức độ phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

MẠNH THẮNG

KIẾN XƯƠNG

Mở rộng diện tích cấy bằng máy

Những ngày qua, nông dân huyện Kiến Xương đã xuống đồng cấy lúa mùa, bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.

Vụ lúa mùa năm nay, Kiến Xương gieo cấy trên 11.000ha, đến ngày 9/7, toàn huyện đã gieo cấy được trên 6.000ha. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Với phương châm "xuân muộn, mùa sớm", ngay sau khi hoàn thành thu hoạch lúa xuân, huyện đã tập trung chỉ đạo các HTX triển khai cày lật đất ngay sau thu hoạch lúa xuân, hướng dẫn xã viên vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học để hạn chế nguồn bệnh lùn sọc đen. Yêu cầu các HTX chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, chủ động dự phòng giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, gieo trồng mạ ở trà cuối để sẵn sàng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, nhất là khi mưa lớn gây ngập úng. Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt kèm theo đợt áp thấp nhiệt đới có mưa kéo dài gây khó khăn cho sản xuất song không khí sản xuất mùa vụ trên khắp các xã đồng vẫn rất nhộn nhịp. Từ ngày 2/7, nông dân trong huyện bắt đầu xuống đồng cấy lúa mùa trà sớm. Đặc biệt, số lượng máy cấy tăng hơn nhiều so với các vụ trước nên thời vụ diễn ra nhanh chóng, giảm diện tích ruộng bỏ hoang.

Tại cánh đồng thôn 5B, xã Vũ Trung, mặc dù trời mưa song bà con nông dân vẫn miệt mài cấy lúa. Nhiều diện tích đã được cấy xong và chuyển trọng tâm sang chăm sóc, diệt ốc bươu vàng và chuột. Bà Nguyễn Thị Thắm, thôn 5B phấn khởi cho biết: Bây giờ thời

vụ diễn ra nhanh chóng chỉ trong ít ngày do có máy móc thay thế sức lao động của con người. Vì thế, dù tuổi đã cao, sức yếu nhưng tôi vẫn cấy hơn 4 sào ruộng chỉ trong 1 ngày là xong.

Bà Phạm Thị Min, thôn Đông Trú, xã Vũ Lễ cho biết: Tôi bắt đầu cấy từ ngày 2 đến ngày 7/7 đã xong toàn bộ 1,1 mẫu, trong đó có 8 sào trong vùng liên kết bao tiêu sản phẩm của xã. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên hiện nay tôi tập trung cho việc tiêu thoát nước, tháo cạn mặt ruộng để phòng mưa lớn sẽ gây ngập úng cho lúa.

Trên khắp các cánh đồng của xã Vũ Ninh, không khí sản xuất mùa vụ cũng nhộn nhịp không kém. Bà Đặng Thị Thúy, thôn Hòa Bình cho biết: Để bảo đảm lịch thời vụ, trừ những ruộng trồng máy không vào được, số còn lại tôi thuê máy cấy. Làm như vậy thì đỡ vất vả hơn, không phải lo về giống, gieo mạ, chỉ trong 1 tuần là tôi cấy xong 1,5 mẫu lúa. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã

Vũ Ninh cho biết: Vụ mùa năm nay, toàn xã gieo cấy gần 280ha, trong đó chủ lực là giống BC15, Đài thơm, nếp các loại. Từ ngày 2/7, bà con bắt đầu xuống đồng cấy lúa mùa, đến ngày 9/7 đã cấy được 130 mẫu, phần đầu kết thúc vụ mùa xong trước ngày 20/7. Để thời vụ diễn ra nhanh chóng, HTX chỉ đạo các thôn triển khai làm đất sớm, điều tiết đưa nước vào ruộng ngay sau khi gặt xong lúa xuân, đến ngày 5/7 cơ bản xong khâu làm đất. Các thôn hợp đồng với các chủ máy chủ động điều hành khâu cấy. Toàn xã có trên 40ha được cấy bằng máy.

Đến thời điểm hiện tại, xã Bình Định cũng đã cấy được hơn 80% diện tích và phần đầu hoàn thành trước ngày 17/7. Toàn xã có 2 máy cấy cỡ lớn và hàng chục máy cấy nhỏ nên có tới 50% diện tích được cấy bằng máy. Vụ này, xã Bình Định tiếp tục liên kết cấy lúa giống BC15 và TBR225 trên 200ha với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed. Ông Trần Thanh Sơn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Ngày từ

đầu vụ, HTX đã xây dựng kế hoạch sản xuất, tổ chức điều tiết nước sớm, chỉ đạo hành làm đất đồng loạt, đồng thời tập huấn kỹ thuật gieo mạ, cấy, cung ứng vật tư nông nghiệp cho bà con nông dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết nên hiện nay HTX chỉ đạo bà con tập trung tiêu nước chống úng, bắt ốc bươu vàng và diệt chuột. Bà Trần Thị Phin, thôn Tân Đông cho biết: Nhà tôi cấy 28 mẫu bằng máy từ ngày 28/6 đến nay đã xong và tiếp tục đi cấy thuê gần 100 mẫu cho bà con trong xã. Nếu thời tiết thuận lợi, dự tính tới ngày 14/7 tôi sẽ cấy xong cho bà con.

Với tiến độ như trên, dự kiến đến ngày 20/7 toàn bộ diện tích lúa mùa ở Kiến Xương sẽ gieo cấy xong. Ngay sau đó, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương dồn đống người dân chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ lúa, làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng, trừ kịp thời, hiệu quả.

THU THÚY



Huyện Kiến Xương cấy máy cấy nhanh tiến độ mùa vụ.

Làm giàu từ nuôi ốc nhồi giống

Gần 10 năm nay, nhiều hộ dân xã Hồng Lý (Vũ Thu) nuôi ốc nhồi thương phẩm cho thu nhập khá và ổn định. Cùng nuôi ốc nhồi nhưng anh Lê Mạnh Cường, thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý lại chọn hướng đi riêng là nuôi ốc nhồi giống. Hiệu quả mô hình nuôi ốc nhồi giống được khẳng định bằng thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Từng làm trong lĩnh vực cơ khí, năm 2017, anh Cường rời thành phố về quê tiếp quản 1 ao nhỏ nuôi ốc nhồi thương phẩm từ bố

mẹ mình. Tuy nhiên, anh chọn hướng đi sản xuất của gia đình vợ, dựa tổng diện tích ao nuôi đạt trên 1.000m² đầu tư, nâng cấp mở rộng quy mô sản xuất

hạn chế. Anh mượn thêm 1 ao khác không sử dụng của gia đình vợ, đưa tổng diện tích ao nuôi đạt trên 1.000m² đầu tư, nâng cấp mở rộng quy mô sản xuất

ốc giống, thả trên 1 vạn ốc bố mẹ. Theo chu kỳ, mỗi năm ốc bố mẹ sẽ có thời kỳ nghỉ đông, đến tháng 4, ốc bắt đầu đẻ trứng, thời kỳ đẻ trứng kéo dài đến khoảng tháng 11. Hàng ngày, vào sáng sớm, anh Cường tỉ mỉ, khéo léo thu lượng toàn bộ trứng ở ao mang về ương ở khu vực riêng, bảo đảm nhiệt độ từ 25 - 30°C. Vào mùa hè, nhiệt độ cao, anh sử dụng các biện pháp làm mát như phủ khăn vải ẩm, quạt hơi nước; vào mùa đông, anh sử dụng lò ấp điện để ấp trứng; anh lưu ý tránh gió Tây thổi vào làm hỏng trứng. Nhờ chịu khó tìm hiểu, rút kinh nghiệm, tỷ lệ trứng nở đạt khoảng 90%. Sau khi trứng nở, anh phân loại ốc con theo độ tuổi, nuôi ở từng trang riêng trong ao. Khu vực ao nuôi ốc con anh luôn chú ý vì chỉ cần 1 con chuột hay một vài con cá rô, cá rô phi, cá chuối ở ao nuôi, chúng sẽ nhanh chóng ăn hại hàng vạn ốc con chỉ trong 1 đêm.

"Khâu quan trọng nhất trong nuôi ốc nhồi và ốc



Anh Lê Mạnh Cường thu về bình quân 300 triệu đồng/năm từ nuôi ốc nhồi giống.

nhồi giống là bảo đảm nguồn nước tại ao nuôi sạch sẽ, vệ sinh. Vì vậy, mỗi năm, sau khi hết mùa thu hoạch ốc giống, tôi thường tát cạn ao, dùng vôi bột khử trùng, phơi khô bùn ở đáy ao, xử lý đáy ao thật kỹ mới đưa lúa ốc mới vào nuôi thả. Thức ăn của ốc rất đơn giản, chỉ cần bèo tấm, hoa quả hỏng như mít, đu đủ, mướp nhưng cần bảo đảm không có hóa chất vì nếu ốc ăn phải các loại hoa quả có sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản sẽ khiến ốc chết hàng loạt. Khi cho ăn, tôi cũng chú trọng lượng thức ăn cho ốc vừa đủ, tránh dư thừa làm ô nhiễm nước trong ao nuôi. Ngoài ra, định kỳ 2 tuần/lần tôi bổ sung men vi sinh, cân bằng môi trường nước ao nuôi và bổ sung các vi chất dinh dưỡng thông qua thức ăn để ốc bố mẹ và ốc con tăng sức đề kháng, khỏe mạnh, ít bệnh. Mùa hè, nhiệt độ nước ao nuôi rất cao, tôi tăng lượng nước trong ao, sử dụng lưới đen che phủ, làm mát mặt ao; nhưng về mùa đông, giá rét, sương muối, có khi chỉ để mực nước trong ao từ 2 - 3cm và phải che chắn tránh sương muối làm hại ốc. Nhìn chung, nuôi ốc nhồi giống tương tự như chăm con mọn, phải thật sự kiên trì, tỉ mỉ, chịu khó tìm hiểu, thử nghiệm và phải đam mê, tâm huyết lắm mới có thể bám trụ được" - anh Cường chia sẻ.

Ngoài chịu khó tìm hiểu đặc tính sinh trưởng phát triển, kỹ thuật nuôi ốc nhồi giống, anh Cường còn nhạy bén ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm ốc giống, ốc thương phẩm trên mạng xã hội. Nhờ đó, sản phẩm ốc giống của anh được khách hàng ở thị trường nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước biết đến và tiêu thụ khá thuận lợi. Với hơn 1 vạn ốc bố mẹ, mỗi năm anh Cường xuất ra thị trường hơn 100 vạn con ốc giống. Tùy từng thời điểm trong năm, giá ốc giống đầu vụ thường đạt 5 - 5,5 triệu đồng/vạn con, cuối vụ thường đạt 2,5 triệu đồng/vạn con. Với hơn 100 vạn con ốc giống, trừ chi phí sản xuất, anh thu về bình quân 300 triệu đồng/năm. Ngoài ra, tại ao nuôi, anh kết hợp nuôi thêm từ 6 - 8 vạn con ốc thương phẩm, thu về từ 2 - 2,5 tấn ốc, tạo thêm nguồn thu từ 150 - 170 triệu đồng/năm.

Không chỉ làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, mô hình nuôi ốc nhồi giống của anh Lê Mạnh Cường còn góp phần đáp ứng nhu cầu ốc giống cho nông dân địa phương nuôi ốc thương phẩm và bảo tồn giống ốc nhồi hay còn gọi là ốc bươu ta ngày càng hiếm gặp trên đồng ruộng và ao hồ nông thôn hiện nay.

QUYNH LƯU

THÀNH PHỐ

● **99,8% hồ sơ giải quyết đúng hạn**

6 tháng đầu năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thái Bình tập trung rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo thực hiện, bảo đảm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đây mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4, nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả qua bưu điện. Bộ phận đã hướng dẫn, tiếp nhận 10.719 hồ sơ, giải quyết 10.458 hồ sơ, trong đó giải quyết trước và đúng thời hạn 10.443 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,8%.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đánh giá sự hài lòng về phục vụ hành chính; tăng cường phối hợp giải quyết công việc giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phòng, ban, đơn vị chức năng, hoạt động nếp, đúng quy trình; niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc.

● **Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân**

6 tháng đầu năm 2021, trụ sở tiếp công dân thành phố Thái Bình đã tiếp trên 300 lượt người với 117 vụ việc; tiếp nhận 229 đơn, trong đó 108 đơn đủ điều kiện xử lý, 121 đơn không đủ điều kiện xử lý do không ghi rõ nội dung, đã tiếp nhận xử lý hoặc đã hướng dẫn một lần về cùng nội dung. Đến nay đã giải quyết xong 100% đơn khiếu nại, tố cáo và 87% đơn kiến nghị, phản ánh. Các đơn thư còn lại chủ yếu mới phát sinh, đang trong quá trình xem xét, giải quyết.

Từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục duy trì nền nếp công tác tiếp công dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh của công dân để chủ động nắm tình hình và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đồng người, phức tạp ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp...

MINH NGUYỆT